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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.พังงา 
ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   
------------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
1.นายวิทยา  วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
2.นายวิเศษ  กำลัง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
3.นายวิรัตน์  เพาะปลูก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
4.นางทิพย์รัตน์  ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา 
5.นายสงกรานต์  จันทร์มุณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า 
6.นางสุชาดา  บุญรักษ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7.นายจิรวัฒน ์  บุญรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
8.นางจงรักษ์  ใจเย็น  แทน หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9.นางนงนุช  จตุราบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
10.นางสาวปิยวดี  รยาภักด์ิ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11.นางสกุัลยา  คชลน  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
12.นายวรชัย  ใจเย็น  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
13.นางวัชรี  ตัณฑชน  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14.น.ส.กาญจนา  แซ่เจ๊ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
15.นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล  หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  
16.นางสาวทิยานันท์ สุทธิจุฑามณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานผู้บริโภคฯ 
17.นายธีรเดช   เกลือนสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด 
18.นายวรท  วิวัฒนสราญรมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
19.นายภาณุมาศ  ทวีกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 
20.นายภูวภัทร  ศรีใส   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 
21.ภก.ภัทรศักดิ์  สุวรรณมณี แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 
22.นางอุมาภรณ์  กำลังดี  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร 
23.นายศุภกิจ  แก้วเพ็ง  หัวหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลัก 
24.นายวิชัย  ชูจิต  สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา 
25.นายอติเทพ  จินดา  สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า 
26.นางเสาวดี  สังข์ทอง  สาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง 
27.นายประสิทธิ์  มุ่งกิจ  สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง 
28.นางอรทัย  อินทร์แก้ว สาธารณสุขอำเภอทับปุด 
29.นางทิพย์กมล  อิสลาม  แทน สาธารณสุขอำเภอเกาะยาว 
30.นายวิทยา  ไล่สกุล  สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี 
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31.นางชุติมา  ยิ่งเจริญภักดี รก.สาธารณสุขอำเภอกะปง 
32.ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ ดำอุดม  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รพ.ตะกั่วป่า 
33.นางกานต์พิชชา เทพเสถียร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า (ด้านวิชาการ) 
34.นายสราวุธ  หิริ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง (ด้านวิชาการ) 
35.นายจำเริญ  รอบการ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง (ด้านวิชาการ) 
36.นายธีรยุทธ  บุตรทหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทับปุด 
37.นางโสภิต  เกลี้ยงประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.น.ส.ตรีชฎา  จ้านสกุล นักทรัพยากรบุคคล 
2.นายนิยม  ภิรมจิตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ตะกั่วป่า 
3.นายประดิพัทธ์  ดวงจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง 
4.นายนพกฤษ  หนูขวัญ  นายแพทย์ชำนาญการ 
5.พญ.มัลลิกา  วิศาล  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.พังงา 
6.น.ส.ฐิติพร  เปียชาติ  จพ.ธุรการชำนาญงาน 
7.นางปพิชญ์สรา  พลจิรวรนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8.นางศุภลักษณ์  ธิบดี  จพ.สถิติชำนาญงาน 
9.น.ส.หทัยพร  วรรณสิโรตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ 
10.นายพรนุวัฒน์  ศรีพัลลภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
11.นายเนติธร  ยืนยงค์  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ติดราชการ) 
1.นายพรศักดิ์  มธุรส  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
2.นายธนากร   ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
3.นายสามารถ  สินทรัพย์ หัวหน้กลุ่มงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
4.นางณัฐชลัยย์ บุญไทย  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
5.นายสุริยา  โทแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๑ จังหวัดพังงา 
6.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
นายแพทย์วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
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วาระก่อนการประชุม  
 พิธีมอบประกาศนียบัตร  

1. มอบช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร เพ่ือแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับประเทศ จำนวน ๑ ราย ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ราย และระดับหน่วยงาน จำนวน ๕ ราย 

2. มอบช่อดอกไม้ เพ่ือแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย 
ประธานแสดงความยินดีกับบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ และได้ดำเนินการตามวาระ
ในลำดับถัดไป 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  1.1 เรื่องจากที่ประชุม การบริหารร่วมเครือข่าย รพ.ตะกั่วป่า ได้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ การบริหารร่วมเครือข่าย รพ.ตะกั่วป่า และในที่ประชุมให้ รพ.ตะกั่วป่า เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงาน
ต่อไป โดยมีการนัดประชุม เพ่ือวางแผนการบริหารงาน ศูนย์การแพทย์เขาหลัก และโรงพยาบาลบางไทร ในการปรับ
รูปแบบบริการต่าง ๆ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงาและของรัฐบาล ในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว และ
ยุทธศาสตร์ทางทะเล รวมทั้งประเด็นของโครงการ AWC ซึ่งในท่ีประชุมมีประเด็น ดังนี้  
   - ให้จัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือบริหารจัดการกำลังคน การบริหารการเงิน และการบริหารจัดการต่าง ๆ  
ที่ประชุมได้มีมติให้ พญ.มัลลิกา วิศาล ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลพังงา โดยในเวลาราชการ 
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพังงา และนอกเวลาราชการ ต้องไปช่วยปฏิบัติราชการที่ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565  

1.2 เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด  
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ในกลุ่ม 608  
    - เรื่องรายงานอุบัติเหตุทางถนน ให้นำเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือน โดยเฉพาะในกลุ่ม

ของผู้บาดเจ็บศรีษะรุนแรง  
    - แนวทางการจัดประชุมต่าง ๆ ที่ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ในวัน

จันทร์ และวันอังคาร  
    - ที่ประชุมกรมการจังหวัด กำชับให้ติดตาม เรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องบริการในทุกหน่วย

บริการ ที่ผู้รับบริการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ดังนั้น มอบให้กลุ่มงานนิติการ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ ดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษ 
   1.3 ศบค.จังหวัดพังงา นัดประชุม 2 สัปดาห์/ครั้ง 

  1.4 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็น
โรคประจำถ่ิน ดังนั้น ทิศทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ต้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข  
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565  

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามและสืบเนื่อง  
3.1 ติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี 2565 
     ภาพรวมจังหวัดภาพรวมเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ งบค่าเสื่อม เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 80 งบดำเนินงาน ภาพรวม

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70 ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุน ทุกหน่วยบริการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100   
    งบค่าเสื่อม ปี 2565 ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอีกจำนวน 9 รายการ อำเภอเมือง 5 รายการ ตะกั่วป่า 2 

รายการ สำหรับคุระบุรี 1 รายการ และตะกั่วทุ่ง 1 รายการ ได้มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา เพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการใหม่ทุกข้ันตอน ตามหนังสือมอบอำนาจใหม่ 

     งบลงทุน มีความกา้วหนา้ของงาน ดังนี้ 
       - อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 60 % 
       - ห้อง Modified AIIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ดำเนินการ
บริหารสัญญาแล้ว 50 % 

ที่ประชุม  รับทราบ มอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ และ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ติดตามการดำเนินการงบค่าเสื่อม 

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2564 – 2565   
     งบลงทุนปี 2564 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 95.84 คงเหลือรายการก่อสร้าง รพ.สต.เกาะหมากน้อย ผู้รับจ้าง

แจ้งยกเลิกสัญญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกรายที่ 2 เพ่ือลงนามสัญญาคาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ 12 เม.ย.65 
     งบลงทุนปี 2565 รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายแล้ว 100% รายการสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 36.89 
    งบเงินกู้โควิด เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 และงบเงินกู้โควิดรอบท่ี 2 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 7 รายการ นัด คกก.พิจารณาผลการประกวด ในวันที่ 22 เม.ย.65 

ที่ประชุม  รับทราบ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม Timeline ทีก่ำหนด 
3.3 รายงานสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในจังหวัดพังงา ปี ๒๕๖๕  ไตรมาส 2 ไม่มีหน่วย

บริการอยู่ในระดับวิกฤติทางการเงิน EIBIDA เป็นบวกทุกหน่วยบริการ แต่ รพท.พังงา และ รพช.ตะกั่วทุ่ง มีเงินบำรุง
คงเหลือติดลบวิกฤติระดับ 1 และระดับ 2  

สถานการณ์การเงิน ไตรมาส 1และไตรมาส2 ปี 2565  
   - ไตรมาสที่ 1 ในหน่วยบริการได้รับโอนเงินมาจำนวนน้อย สถานการณ์เงินบำรุงคงเหลือในภาพรวมของ

จังหวัดยังติดลบอยู่ที่ จำนวนเงิน 42 ล้านเศษ  
   - ไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมของหน่วยบริการเริ่มเป็นบวก สถานการณ์เงินบำรุงคงเหลือในภาพรวมของ

จังหวัดอยู่ที่ จำนวนเงิน 21 ล้านเศษ 
 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin 2/2565) 
 ทุกหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล จะต้องปรับตัว 4 ตัว  ได้แก่ - work sheet  - ข้อมูลบริการ - การ
เคราะห์ความเสี่ยงของแผน –การตรวจสอบแผน ส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา อยู่ที่ระดับ 1 และระดับ 2   
  แนวทางการปรับแผนทางการเงิน กรณีเงินไม่พอ เช่น ศูนย์การแพทย์เขาหลัก จำเป็นต้องลงทุน อาจจะต้อง
ยืมบำรุงจากหน่วยบริการอื่น เป็นต้น (ระเบียบการยืมเงินบำรุง พ.ศ.2544) 
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  Timeline : จัดทำ Planfin ปี 2565  
 1. หน่วยบริการประเมินผล 6 เดือนแรก ปรับแผนและจังหวัดตรวจสอบ วันที่ 22 เมษายน – 16 พ.ค. 2565 
 2. ส่งเขตสุขภาพ ที่ 11 ตรวจสอบ วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 
 3. เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงอนุมัติ วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2565  
 4. ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองเศรษฐกิจฯ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา พบว่า  
   1. ค่าบริการผู้ป่วยในหลังปรับลดค่าแรง จะได้รับเงิน ร้อยละ 9.05   
  2. CMI เฉลี่ยสิทธิ UC พบว่า โรงพยาบาลพังงา ตะก่ัวป่า กะปงชัยพัฒน์ ตะกั่วทุ่ง ทับปุด ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
ผ่านเกณฑ์ สำหรับ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (1.6) 
  รายรับค่าบริการทางการแพทย์กรณี Covid-19 ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดพังงา ในภาพรวม
ได้รับ จำนวนเงิน 117 ล้านเศษ 
  Statement Covid-19 เดือน มีนาคม 2565 จ.พังงา (รอโอนพฤษภาคม 2565 ) ในภาพรวมของ
จังหวัดพังงา จำนวนเงิน 20,327,647.72 บาท ซึ่งสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับหน่วยบริการ  
  ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ( ติด C ) รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.กะปง รพ.สต.บ้านปากพู่ รพ.สต.เหมาะ    
รพ.สต.เหล รพ.สต.รมณีย์ 
  ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ( ติด C ) โรงพยาบาล ได้แก ่รพ.พังงา รพ.ตะกั่วป่า รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ รพ.ตะกั่วทุ่ง 
รพ.บางไทร รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ รพ.ทับปุด รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์  
 การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 559 กองทุน 
 1.ยอดคงเหลือจากปีงบประมาณ 2564  จำนวน 269,817,232.19 บาท 
 2.สปสช.โอนเงินทั้งหมด ปี 2565   จำนวน 186,222,420.00 บาท 
 3.อปท.สมทบท้ังหมด ปี 2565   จำนวน 117,062,536.55 บาท 
 4.รวมงบประมาณ ปี 2565  จำนวน 573,102,188.74 บาท 
 5.งบประมาณใช้ไป ปี 2565   จำนวน 107,397,936.62 บาท 
 6.คงเหลืองบประมาณ ปี 2565   จำนวน 469,772,978.68 บาท 
  กองทุน กปท.ที่มีการใช้เงินน้อย ในปี64  
อำเภอเกาะยาว 
  1. กองทุน ทต. เกาะยาวใหญ่ ใช้เงิน 0% (ปัจจุบันใช้ไป 37%)  
  2. กองทุน ทต.เกาะยาวน้อย ใช้เงิน 10% อำเภอท้ายเหมือง  
  3. กองทุน ทต. ท้ายเหมือง ใช้เงิน 10%  
อำเภอตะกั่วป่า  
  4. กองทุน ทต.คึกคัก ใช้เงิน 10% อำเภอเมืองพังงา  
  5. กองทุน ทม. เมืองพังงา ใช้เงิน 17% 
  การดำเนินงานเดือน พฤษภาคม 2565  
  1.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน พัฒนา และติดตามงานเพ่ือการขับเคลื่อนกองทุน  หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระดับจังหวัดพังงา วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
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  2.ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ถึง สปสช.เพ่ือขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ของจังหวัดพังงา  
  3.ลงเยี่ยมเสริมพลัง และติดตามกองทุนตำบล อำเภอเกาะยาว วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  
  4.กำหนดสถานที่ประชุม ลงเยี่ยมเสริมพลัง และติดตามกองทุนตำบล อำเภอต่างๆ  ร่วม กับ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 3.4 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบการรักษาพื้นที่ทางไกล (Telehealth / Telemedicine) 
หน่วยบริการในพื้นที่เกาะ จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

      โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพอยู่ระหว่างการสำรวจพ้ืนที่และเตรยีมความพร้อมเพ่ือดำเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

3.5 สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา-2019 และวัณโรค 
     วัณโรค อัตราการค้นพบในอำเภอ กะปง ตะกั่วทุ่ง และเกาะยาว ยังดำเนินการได้น้อย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 

รายที่อำเภอท้ายเหมือง ทราบหลังจากการเสียชีวิตว่าเป็นวัณโรค การคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยงยังดำเนินการได้ต่ำใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นในกลุ่มผู้ต้องขัง สามารถดำเนินการได้มากถึงร้อยละ 85.35   
ที่ประชุม  มอบหมายทุกอำเภอร่วมกันดำเนินการ       
      สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด19 จังหวัดพังงามีจำนวนอยู่ในลำดับที่ 5 ของระดับเขตสุขภาพที่ 11 ยอด
ผู้เสียชีวิตสะสม 31 ราย เดือนเมษายนมีผู้ป่วยลดลงจากเดือนก่อน การให้บริการวัคซีน เข็มที่ 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 
91.40 เข็มที่ 2 ร้อยละ 85.94 เข็มกระตุ้นร้อยละ 39.41 วัคซีนในกลุ่มนักเรียน 5-11 ปี ดำเนินการได้ร้อยละ 49.10 
/10.78 และดำเนินการตามแนวทางเตรียมการให้วัคซีนฝาสีม่วงเข็มกระตุ้นในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป 

ศคบ.ปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และมาตรการเตรียมความ
พร้อมด้านความปลอดภัยเปิดเรียน On site ตามมาตรการของนายกรัฐมนตรี 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม 
ที่ประชุม  รับทราบ  
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3.6 รายงานผลการดำเนินงาน NCD จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
     การดำเนินการคัดกรอง การติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงจังหวัดพังงา ดำเนินการได้

มากขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนมากจะอยู่กลุ่มสีเหลืองและสีเขียว ไม่มีกลุ่มที่ติดสีแดง โดยภาพรวมสามารถดำเนินการ
ได้สูงกว่าเกณฑใ์นระดับเขตสุขภาพและ  

ทีป่ระชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 6.1 ติตตามรายงานการประชุมจากการจัดการข้อร้องเรียน  
นิติกร : จำนวนข้อร้องเรียนลดลง ส่วนของการดำเนินการที่ผ่านมาจัดการสิ้นสุดได้เกือบทุกเรื่อง ยังมีบางเรื่องที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ 

ที่ประชุม  รับทราบ นำเข้าประเด็นติดตามในคราวประชุมครั้งถัดไป 

 6.2 การบริหารจัดการร่วม : Merging  บริหารจัดการ 3 หน่อย คน เงิน ของ โดยมี EP Setup ในเชิงระบบ
เพ่ือช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่เป็นการให้บริการ 

ที่ประชุม  รับทราบ นำเข้าเป็นประเด็นติดตามในคราวประชุมรอบถัดไป 

 6.3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา นำเสนอประเด็น 1) มาตรการโควิดเริ่มผ่อนคลาย รพ.พังงาผ่อนคลายให้
ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ โดย Self ATK ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ รพ.ก่อนเข้าเยี่ยม   2) ขณะนี้ปิดอาคารตึกฉลองราชฯ 
cohort ward ส่วนของอำเภอเมืองยังมี CI ปิดชั่วคราว แต่ยังไม่ยกเลิกยังคงสำรองไว้ 90 เตียง หากสถานการณ์ในเดือน
พฤษภาคมดีขึ้นก็จะทำการปิดถาวร 

ประธาน : ติดตามการก่อสร้าง รพ.สต.เกาะหมากน้อย โดยมอบหมายประธานการตรวจรับตรวจสอบกับงานพัสดุเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 6.4 รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คุณสุชาดา บุญรักษ์  ขณะนี้ผู้ว่าราชการได้มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถึงระดับอำเภอแล้ว ในส่วนของ รพช. สสอ. รพ.สต. ที่ยังคงมีค้างของเก่าอยู่ให้รีบดำเนินการจัดส่งมายัง สสจ.
โดยเร็วที่สุดภายในเดือนพฤษภาคม นี้ เพื่อจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามเวลา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 6.5 รองนายแพทย์สาธารณสุข นพ.วิเศษ กำลัง จากการประชุม คกก.จัดหาคอมพิวเตอร์ มีข้อสังเกต คือ 
      1. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็น All In One ขอให้พิจารณาทบทวนเนื่องจากหากเกิดการเสียหายหรือ
ชำรุดการซ่อมจะยาก มีปัญหาในการซ่อม  
      2. พริ้นเตอร์เลเซอร์สี หมึกท่ีใช้จะค่อนข้างแพง 
      3. เหตุผลในการเสนอแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง 
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      4. รายการที่ชำรุดเสียหายในทะเบียนยังมเียอะมาก ให้ทุกหน่วยทบทวนและดำเนินการในส่วนของการ
จำหน่าย 
      5.ให้ทบทวนข้อมูลที่พ้ืนที่ส่งมามีความครบถ้วน ถูกต้อง จริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนรายงานในการจัดหาการขออนุมัติจัดซื้อต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน :  ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานกัญชาทางการแพทย์ 
     ขอบคุณผู้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนทางอากาศ 
 
            เลิกประชุม    เวลา   16.30 น.  
    ลงชื่อ   โสภิต เกลี้ยงประไพ    ผู้จดรายงาน                  ลงชื่อ     จงรักษ์   ใจเย็น       ผู้ตรวจรายงาน  
          (นางโสภิต  เกลี้ยงประไพ)                                         (นางจงรักษ์  ใจเย็น) 

           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 


